

เป็นความพยายามอย่างยิ่งของขบวนการโค่น แก้อิ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง  
แวดล้อม???

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถือครองหุ้นเกินร้อยละ 5 ของทุนจ  
ทะเบียนซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดและไม่ได้แจ้งต่อ  
ป.ป.ช. ภายในเวลาที่ พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้น  
ของรัฐมนตรี พ.ศ.2543

งานเข้าครั้งนี้ถ้า นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...  
“พ่อค้ากล้วยเดี่ยวเชียงราย” กับบรรดาพรรคพวกคงได้เข  
ครับ!!!

และหากว่า นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี โดนถอดถอนก็  
เป็นการเข้าทางที่ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วย  
ว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเข้ามาช่วยมาเป็น รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ชาว  
ป่าไม้แพร์” คงได้หนาวกันอีกครั้ง?

มันก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับ!....  
ผมไม่เข้าใจวิธีการทำงานของ ป.ป.ช. ที่กับความผิดใหญ่ๆ

# หมายเหตุ บ้านเมือง

## เรื่องต้องสะสางที่กระทรวงทรัพยากร

ไม่ว่ากรณีใด อดีตข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมกล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ทุจริต  
บุกรุกพื้นที่ป่าไม้?

ทั้งๆ ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ “ป.ป.ช.” รับเรื่องเพื่อไปดำเนินการต่อ  
เมื่อปี พ.ศ.2552 แล้วก็ตามแต่ปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวเงียบ  
หายไปจนถึงวันนี้???

และผมก็มาถึงบางอ้อเมื่อวันก่อนกับชาวผู้ช่วยการฯ  
แห่งหนึ่งในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถึงเรื่องขาดคุณสมบัติที่ขัดต่อ ตำแหน่ง ซีโอ

ชาววังานนี้ผู้เป็นเจ้าของกิจการในการลอบขโมยที่ดินทำ  
ไร่เพื่ออนุรักษ์มาเป็นซีโอ นั่นก็คือ “หัวใจบุกเบิกพื้นที่ป่าไม้”

ทางภาคเหนือนี้เอง  
โดยมีผลต่างตอบแทนกันถึงเรื่องให้ญาติเก็บเรื่องให้  
นายพิสิษฐ์ เอี่ยมสะอาด ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ที่สถานีตำรวจภูธร อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย

ซึ่งก็เป็นอันว่า...หาก นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ยัง  
เหนียวแน่นกับแก้อิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซีโอ กำมะลอพร้อมกับคณะกรรมการสรรหาจะต้องรับ  
ผิดชอบ?

งานนี้จึงเป็นเกมเดิมพันครั้งใหญ่ที่บรรดาขาใหญ่ภาค  
เหนือต้องดิ้นรนล้มแก้อิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จงได้

หาไม่เช่นนั้นบุญคุณต่างตอบแทนจะต้องจบกัน?  
และวันนั้นเราจะได้เห็น ป.ป.ช. หยิบเรื่องการทุจริตของ  
พนักงานเจ้าหน้าที่ขึ้นมาดำเนินการให้ชาวป่าไม้ได้เห็นครับ?

ผีพุ่งไต้